

KỶ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XVI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Trần Thị Bích Hằng, Lại Văn Hoàn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí Đàm Văn Vượng và đồng chí Nguyễn Thị Linh nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí.



Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Trần Thị Bích Hằng, Lại Văn Hoàn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa đồng chí Đàm Văn Vượng và đồng chí Nguyễn Thị Linh nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí.



Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Trần Thị Bích Hằng, Lại Văn Hoàn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa đồng chí Đàm Văn Vượng và đồng chí Nguyễn Thị Linh nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí.

khắc phục tình trạng các lo xù lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương đã và đang xuống cấp; đặc biệt có nhiều địa phương lo đốt rác không còn khả năng xử lý rác nên xảy ra tình trạng đốt rác bên ngoài lò, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. Đồng chí Đỗ Mạnh Tăng, Phó Chánh Tòa án nhân dân tỉnh tham luận về tình hình xét xử các vụ án liên quan đến đối tượng Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn; các giải pháp, đề xuất trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Đồng chí Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tham luận về tình hình, kết quả thu hút, triển khai các dự án vào Khu kinh tế Thái Bình, đặc biệt là việc triển khai các dự án quy hoạch đã được HĐND tỉnh phê duyệt, thông qua và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Đào Đức Hùng (tổ Vũ Thư) chất vấn đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nội dung: Thời gian qua, dự luận xã hội và nhiều cử tri còn băn khoăn với việc lựa chọn dạy và học sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021, đồng chí cho biết kết quả công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021, đánh giá ban đầu trong việc dạy và học sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021; giải pháp của ngành trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời gian tới tại Thái Bình. Đại biểu Bùi Mạnh Hà (tổ Kiến Xương) chất vấn đồng chí Đinh Vinh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trách nhiệm của ngành liên quan đến việc một số nhà máy cung cấp nước sạch chưa bảo đảm về áp lực và chất lượng nước; việc thanh toán hoàn trả vốn đầu ứng của nhân dân đã đóng góp vào các dự án đầu tư nhà máy, trạm xử lý nước sạch bằng nguồn vốn WB, sau khi chuyển nhượng cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải hoàn trả nhưng đến nay doanh nghiệp chưa hoàn trả cho nhân

dân. Đại biểu Nguyễn Minh Thắng (tổ Quỳnh Phụ) chất vấn đồng chí Vũ Xuân Thành, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nội dung: Hiện nay, tình trạng tải lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hàng lang an toàn giao thông đang diễn ra, gây bức xúc trong nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, giải pháp của ngành để giải quyết tình trạng này. Đại biểu Trịnh Quang Hiệp (tổ Hưng Hà) chất vấn đồng chí Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương về nguyên nhân, giải pháp của ngành giải quyết tình trạng 41 cửa hàng xăng dầu hoạt động không có giấy phép trên địa bàn tỉnh.

Kết luận phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Các ý kiến thảo luận tại hội trường đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020; đề xuất, bổ sung các giải pháp khắc phục khó khăn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đặt ra trong năm 2021. Phần chất vấn của các đại biểu đã đi thẳng vào vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Các thủ trưởng ngành trả lời chất vấn có trọng tâm, thẳng thắn nhận công nhận trách nhiệm của ngành, cá nhân trước những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý đồng thời đề xuất những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thủ trưởng các ngành trong thời gian tới phải có giải pháp cụ thể thực hiện lời hứa của mình trước đại biểu và cử tri. Các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng, cử tri và nhân dân phối hợp tích cực giám sát quá trình thực hiện cam kết của thủ trưởng các ngành đã hứa trong phiên chất vấn, bảo đảm giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế về những vấn đề đại biểu đề chất vấn và những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc, kiến nghị.

Trong phiên họp buổi chiều, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý

kiến thảo luận của các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Thường trực HĐND tỉnh, ý kiến của các ban HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đồng thời phát biểu, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm; nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu kép là đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; với chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt từ 9,1% trở lên so với năm 2020, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã đề cập trong báo cáo và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐND tỉnh đề ra. Trong đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để bảo đảm sớm bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; tập trung cao độ cho việc thực hiện các biện pháp thu ngân sách năm 2021. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; chú trọng ưu tiên nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, di tích lịch sử xuống cấp. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị,

trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiệm vụ đặt ra đối với Thái Bình năm 2021 rất nặng nề, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gắn bó, chung tay góp sức để tạo ra sức mạnh tổng hợp, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo đà để tỉnh phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong tương lai, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo này).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quản trị, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và tầng lớp nhân dân. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời

phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. (Toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo này).

* Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy là nhân sự được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI; đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Hải là nhân sự được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, đồng chí Đặng Thanh Giang được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI; đồng chí Trần Thị Bích Hằng và đồng chí Lại Văn Hoàn được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao.

Trước đó, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI đối với đồng chí Đàm Văn Vượng do nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Linh do nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí.

Các nghị quyết của kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh

1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
2. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
3. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.
4. Nghị quyết phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.
5. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
6. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2021.
7. Nghị quyết thông qua phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
8. Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
10. Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025.
11. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà học 3 tầng 18 phòng, nhà để xe học sinh, Trường THPT Bắc Đông Quan.
12. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà học 4 tầng, 20 phòng học và bổ sung một số gian nhà xe, Trường THPT Nguyễn Du.
13. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học, phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ, Trường THPT Phú Dự.
14. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ, bãi sông tả Trà Lý đoạn từ K46+520 đến K46+650 và đoạn từ K47+200 đến K48+000 địa phận xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy.
15. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở sông Sa Lung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng.
16. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn từ đê tả sông Trà Lý đến quốc lộ 39, huyện Đông Hưng.
17. Nghị quyết thông qua nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.
18. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.
19. Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.
20. Nghị quyết quy định mức thu cấp ngày công lao động đối với dân quân tự vệ; phê duyệt đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025.
21. Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2021.
22. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021.
23. Nghị quyết về việc giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình.
24. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung thứ 4 trong danh mục tại điểm a, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
25. Nghị quyết về chương trình công tác của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh năm 2021.
26. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND tỉnh.
27. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
28. Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
29. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
30. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
31. Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
32. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Từ vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đông Thanh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho chủ các công trình xây dựng cũng như người dân về công tác bảo đảm an toàn lao động, đặc biệt là vấn đề an toàn lao động tại các công trình nhà ở riêng lẻ. Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự định về an toàn, vệ sinh lao động, trong đó chú trọng đến thiết kế, kết cấu công trình để kịp thời chấn chỉnh, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc.